



đặc san Hương Việt

Cơ Quan Truyền Giáo và tiếng nói của Sứ Mạng Nê-hê-mi Việt Nam

A-đam, Con Ở Đâu?

Số 9, 6/99

Khi còn bé, tôi rất cảm động khi xem một tuồng cải lương trong đó diễn lại một câu chuyện về sự hy cao cả của một người cha. Theo câu chuyện, thì người cha này có một đứa con trai phạm tội, bị vua kết án xử chém. Người cha là một cận thần của nhà Vua. Ông xin vua cho con ông bịt mắt để khỏi nhìn thấy ngọn dao sát thủ. Kết quả của vở tuồng, ai ai cũng ngạc nhiên và cảm động rơi lệ, vì thấy cái đầu của người cha đã bị rụng thế cho cái đầu của người con. Đó chỉ là một chuyện của tuồng cải lương, thế mà đã làm cho nhiều người cảm động như vậy.

Rồi khi tôi lớn lên, tôi nhận biết được Chúa Cứu Thế. Tôi biết được câu chuyện thật về tình yêu của Chúa. Tôi thật cảm động hơn nhiều. Chúa đã vì yêu thương chính tôi và nhân loại, Ngài đã bằng lòng gánh mọi tội nhục, xấu xa, gian ác của loài người, và cuối cùng lại chết thế cho loài người trên cây thập tự. Mỗi quý độc giả trở về câu chuyện Vườn Địa Đàng (Vườn Ê-đen) xưa trong sách Sáng Thế Ký 3:6-9 để có thể hiểu trọn vẹn tình yêu Đức Chúa Trời đã dành cho A-đam, biểu tượng của con người trong mọi nơi, mọi thế hệ.

Một buổi chiều, có lẽ là buổi chiều mùa thu, Đức Chúa Trời đã tìm đến con người trong một hoàn cảnh ngỡ ngàng mà lý do chính là loài người đã phạm tội, tìm cách xa lánh, tránh né gặp gỡ giữa họ (tội nhân) và Đấng Tạo Hóa (quan án).

Cha Mất Con: A-đam, con ở đâu?

Câu hỏi đó không có gì phải ngạc nhiên, vì Chúa biết rất rõ A-đam đang ở đâu. Câu hỏi đó được thốt lên từ miệng người Cha nhằm giúp đứa con nhận thức thân phận, vị thế của đứa con hoang đàng, hư hỏng và loạn nghịch. Đó là tiếng gọi của tình yêu, đó là tiếng gọi từ đáy lòng của Cha muốn thiết lập lại mối tương giao đã bị đánh mất bởi sự bất vâng phục Chúa và bởi tội lỗi.

Cha Tìm Con

Khi Cha mất con, Cha không đợi người con trở về, nhưng Cha chắc chắn là sẽ đi tìm lại con. A-đam, con ở đâu? Chân trời góc bể nào thiếu dấu chân Cha tìm con. Hai ngàn năm trước, Chúa Cứu Thế Giê-su đến tìm những A-đam của mọi thế kỷ qua sự giảng sinh của Ngài tại làng Bết-lê-hem. Ba mươi ba năm dài sống trên đất, Ngài đã đi giữa miền Giu-đê, Sa-ma-ri, Ga-li-lê để tìm đàn con thất lạc. Ngài vẫn tiếp tục đi qua 20 thế kỷ để tìm kiếm đàn chiên đang xa cách, lầm lạc trong đường tăm tối, tội lỗi và không còn biết ai là Cha của mình.

Cha Khóc Thương Con

Một câu chuyện hết sức cảm động đã được Chúa kể để nói lên tấm lòng của người cha mong mỗi nhớ thương (Lu-ca 15:1-24). Người cha trong

Chúc Mừng Đại Hội Báp-tít Toàn Quốc Lần Thứ 15

từ ngày 30/6 đến 2/7 năm 1999

Nguyện cầu Chúa Ba Ngôi ban đầy thiên phúc trên Đại Hội

"Giọt Nước Mắt Ngài, Trách Nhiệm Chúng Ta"

(His Tears, Our Task)

"Ngài đến gần, thấy thành phố và khóc" (Lu-ca 19: 41).

Bài Giảng của Mục Sư Tiến Sĩ Robert "Bob" Record, Tổng Giám Đốc Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội, NAMB, vào Đêm Truyền Giáo của Đại Hội Đồng Toàn Quốc của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương, SBC.

Mỗi năm cứ vào trung tuần tháng 6, sứ giả và con dân Chúa trong Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (Southern Baptist Convention, SBC) được mời gọi đi dự Đại Hội Đồng Toàn Quốc. Năm nay Đại Hội Đồng được tổ chức tại Atlanta, trong Georgia Dome. Chủ Đề của Đại Hội là: *His Tears, Our Task (Giọt Nước Mắt Ngài, Trách Nhiệm Chúng Ta!)* (Lu-ca 19:41).

Chương Trình tổng quát, thường Đại Hội Đồng Toàn Quốc tổ chức trong 5 ngày, nhưng nay tóm gọn lại còn 3 ngày 4 đêm. Đại Hội bắt đầu với Hội Đồng Mục Sư Lãnh Đạo kể từ chiều Chúa Nhật, từ 2 giờ cho đến tối hôm thứ Hai. Trong suốt 2 đêm và gần 2 ngày ấy hoàn toàn là Chương Trình Giảng Bồi Linh, bao gồm 14 bài giảng. Cũng trong thời gian này là Hội Đồng Phụ Nữ Báp-tít Truyền Giáo (Women Missionary Union, WMU) nhóm riêng.

Đại Hội Đồng chung của toàn thể Hội Thánh khởi sự vào sáng thứ Ba cho đến hết đêm thứ Tư. Tổng số người đi dự Hội Đồng Mục Sư hơn 6,000 người, và Đại Hội Đồng chung vừa cả sứ giả lẫn tín hữu gần 15,000 người. Thật ra, có nhiều điều để nói về Đại Hội của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương chúng ta năm nay. Trong phạm vi báo này, chúng tôi chỉ tưởng thuật về một bài giảng của Mục Sư Tiến Sĩ Robert Record, Tân Tổng Giám Đốc Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội (Bắc Mỹ). Ông là người đã thay thế MS. Tiến Sĩ Larry L. Lewis 2 năm về trước để trở thành vị Tổng Giám Đốc đầu tiên của Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội (Bắc Mỹ) vừa mới đổi tên North American Mission Board (NAMB).

Đêm đầu tiên của Đại Hội Đồng là đêm dành cho Chương Trình Đêm Truyền Giáo Quốc Nội. Sau những bài thánh ca vang dội của đại hội, không khí trở nên ấm áp, với sự hiện diện của hơn 15,000 ngàn sứ giả và con dân Chúa về phò hội. Họ tề tựu đông đủ vừa làm chật ních 1/3 sân Georgia Dome. Ca Đoàn và ban nhạc gần 500 nhạc công và nhạc sĩ của Hội

Thánh Báp-tít Riverside, Denver, CO (Đây là HT đã bảo trợ HTBTVN ở Denver do MS. Bắc quản nhiệm). Toàn thể ca đoàn với màu áo xanh vàng kim tuyến lóng lánh dịu dàng đẹp đẽ. Khi ca đoàn cất tiếng ca vang những bài Thánh Ca cao vút, hùng hồn, mạnh mẽ đã làm cho tinh thần truyền giáo thêm phần phấn khởi trịnh trọng.

Tiến Sĩ Record đã dùng Lời Chúa truyền giảng. Lời truyền giảng với giọng đầy oai nghiêm như có sức mạnh của Chúa kèm theo, làm cho toàn hội chúng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng họ đứng dậy với tiếng vỗ tay vang rền, khen ngợi, tặng dương Lời Chúa giảng ra. Bài Giảng đã được đúc kết trong chủ đề: *"Trách Nhiệm Truyền Giáo"* (Lu-ca 19:41).

Sau những lời nhập đề, với những khó khăn của các tình trạng xa sút của nhân bản, thoái hóa của kinh tế, và đòi hỏi về đạo đức luân lý. Họ chối từ niềm tin vào Chúa Cứu Thế. Trong đoạn kinh văn trên, khi Đức Giê-su cùng các môn đệ vừa đến thành Giê-ru-sa-lem, Ngài nhìn thấy dân I-sơ-ra-ên cứng lòng, Ngài khóc. Phải chăng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy loài người khước từ tình yêu của Ngài, hay nói rõ hơn là nhân dân Hoa Kỳ, và Ngài đang khóc. Chính *"Giọt Nước Mắt Ngài là Trách Nhiệm Chúng Ta."* Tiến Sĩ Record mời gọi tất cả con dân Chúa trong đại hội quay về với trách nhiệm cứu người với 3 phần chính như sau:

1. Mỗi Người Có Thể Chia Xẻ Chúa Cứu Thế

(Every Christian can share Jesus).

Là con dân Chúa, chúng ta sống là phải đồn rao danh Chúa. Trong một xã hội mà tất cả các khía cạnh của cuộc sống đều dường như đưa con người đi vào chỗ xấu xa, gian ác, tội lỗi, cho dù có muốn sống ngay thẳng, đứng đắn cũng không thể phải là để. Các thành phố lớn chừng nào, thì tệ trạng càng nhiều chừng nấy. Từ New York, những nạn cướp giựt, buôn bán xì ke, ma-túy, giết người, trộm cắp, đói khổ, cô đơn, cho đến Chicago cũng thế, rồi đến San

Tin Tức Trong Gia Đình Báp-tít VN

Tin Tổng Hợp

* Dallas, TX.

MS. Nguyễn Văn Huệ, quản nhiệm HTBT Đức Tin, Dallas vừa tốt nghiệp văn bằng *Cao Học Nghiên Cứu Thánh Kinh* (Master of Arts in Biblical Studies), tại Đại Chung Viện Thiên Đạo Học Dallas (Dallas Theological Seminary). Buổi lễ đã được cử hành vào ngày 1 tháng 5 năm 1999, tại Thánh Đường Oak Cliff Bible Fellowship, Dallas, TX.

Cùng trường và lễ như trên, MS. Trần Đào, quản nhiệm HT BT Arlington, cũng vừa tốt nghiệp văn bằng *Tiến Sĩ Mục Vụ Lãnh Đạo* (Doctor of Ministry in Pastoral Leadership). Xin nhắc thêm MSTs. Trần Đào, thay thế MS. Lê Văn Quyền quản nhiệm HT trên thuộc Liên Hữu BTVN. Sứ Mạng xin chia vui cùng gia đình nhĩ vị mục sư và hội thánh. Nguyễn Chúa ban ơn tràn đầy trên chức vụ...

* Atlanta, GA.

- Mục Sư Đào Văn Chinh cũng vừa tốt nghiệp *Cao Học Thiên Đạo* (Master of Divinity) tại Đại Chung Viện New Orleans Baptist Theological Seminary, vào ngày 22/5/1999. *Hướng Việt* chúc vui cùng gia đình mục sư.

- Đại Hội Toàn Quốc của *Giáo Hội Báp-tít Nam Phương, SBC.*, đã tổ chức tại Georgia Dome. Atlanta, từ ngày 13-16/6/1999. Số tham dự khoảng 15,000 sứ giả và tín hữu. Cám ơn Chúa nhân dịp Đại Hội, Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội đã phát động chương trình chứng đạo truyền giáo Crossover Atlanta, cùng với chương trình của Giáo Hội Tiểu Ban Georgia Arms Around Atlanta. Kết quả có 1,941 tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa riêng mình.

* Denver, CO.

Cám ơn Chúa, sau một thời gian sắp xếp, Chúa thật đã vừa giúp cho *Chương Trình Nê-hê-mi qua Dự Án Y Tế*. Dự tính tháng 11, MSTs. Lê Ngọc Vinh sẽ về với một toa đồ dụng cụ y-tế để tặng cấp nhà thương Điện Bàn Quảng Nam. Đến nay mọi sự được sắp xếp tốt, hi-vọng hoàn

tất nay mai. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho cả hai chiều cho và nhận, MSBS. Vinh sẽ đi vào về trước một lần vào tháng 7 này. Kính mong quý ân nhân *Sứ Mạng* cầu nguyện cho ông đi và về bình yên.

Ngoài ra, *Chương Trình Truyền Giáo của Sứ Mạng*, hiện đang mở được 10 chỗ, và bảo trợ cho văn phòng Liên Hữu HT Báp-tít VN, với trách nhiệm trên 50 Chi Hội Truyền Giáo. Mỗi tháng ngân quỹ dành chi cho số nhân sự này gần 1,000 đồng. Kính mong quý ân nhân rời rộng dâng hiến để *SM* làm trọn điều chúng ta mơ ước.

Tin Vui, Hôn Lễ.

* Dallas, TX.

Trường ái nữ của ông bà MS. Nguyễn Huệ, TX., cô *Nguyễn Thị Vinh Ân* sẽ *kết hôn* cùng cậu *Nguyễn Quốc Hưng*, con trai của ông bà Nguyễn Văn Học, VN. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày Thứ Bảy 26/6/1999, tại HT Conerstone Methodist Church. TX.

* Atlanta, GA.

- Cậu *Huỳnh Tấn Khanh*, trưởng nam của ông bà Huỳnh Tâm, GA., *kết hôn* cùng cô *Cao Thị Mỹ Loan*, ái nữ của ông bà Cao Văn Linh, NC. Hôn lễ đã tổ chức tại Hội Thánh Báp-tít Genesis Việt Nam, GA., vào ngày 22/5/1999.

- Thứ nữ của ông bà Trần Thiện Cẩm, GA., cô *Trần Thị Cẩm Trang* sẽ *kết hôn* cùng cậu *Huỳnh Phước Thuận*, trưởng nam của ông bà Huỳnh Văn Sinh, GA. Hôn lễ sẽ cử hành tại tư gia, ngày 10/7/1999. Ông bà Cẩm là tín hữu HTBT Đức Tin Thiên Ân, Atlanta.

- Cậu *Trần Thiện Nhân*, thứ nam của ôb. Trần Văn Sáng, đã *kết hôn* cùng cô *Nguyễn Thị Hồng Vân*, thứ nữ của ôb. Nguyễn Đức Trinh, tại HTBTVN, Gaineville, GA. vào ngày 19/6/1999.

Sứ Mạng Nê-hê-mi chân thành chia vui cùng hai họ, nguyện cầu Chúa ban ơn trên gia các đình mới *Tấn Khanh & Mỹ Loan, Phước Thuận & Cẩm Trang, và Thiên Nhân & Hồng Vân* trọn đời hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

*** *Nợ* ***

(*Học Kinh Thánh, Mỗi Kỳ Một Từ Ngữ*)

Trong sách Ma-thi-ơ 18: 23-30, có ghi về chuyện về sự thiếu nợ. Mục đích chính của câu chuyện nói về sự rộng lượng của chủ nợ (Đức Chúa Trời) đối với con nợ (tội nhân). Câu chuyện cũng đề cập đến tấm lòng hẹp hòi của những ai được tha nợ mà không đối xử với những anh em bằng những tấm lòng rộng mở. Chữ nợ bằng Thánh Kinh ghi bằng hai chữ khác nhau, trong hai trường hợp khác nhau:

I. Nợ (opheilema):

Được định như là "tội lỗi" (Ma-thi-ơ 6:12), như "*xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi tha kẻ phạm tội (thiếu nợ) cùng chúng tôi.*"

2. Nợ (daneion):

Được hiểu theo hai nghĩa "tiền vay mượn" (loan) hoặc "quà tặng"(gift). Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về hai con nợ được chủ tha. Một người được tha 10,000 ta-lăng (trị giá khoảng 10 triệu Mỹ Kim). Nhưng ông ta lại không bằng lòng tha cho người thiếu mình 100 đơ-ni-ê (khoảng 3 tháng công). Người đó bị cầm tù trở lại vì cách đối xử hẹp hòi của mình với bạn.

Như vậy, từ "nợ" được dùng theo hai cách: thiêng liêng và vật chất. Bạn có thiếu nợ Chúa không? Chúa đã làm gì trên món nợ mà bạn đã thiếu? Khi được tha nợ, bạn nên làm gì đối với Chúa và đối với bạn cùng làm việc với mình? Bạn nên nhớ rằng tội lỗi không chỉ nói đến hành động mà còn nói đến sự suy nghĩ trong lòng. Người trong câu chuyện, khi đòi bỏ tù bạn, ông ta có tư cách pháp lý (legal right), nhưng lại rất thiếu tư cách đạo đức (moral right) và vì thiếu điều này, ông bị Chúa kết tội trở lại.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta tránh được nợ, chỉ nợ sự yêu thương mà thôi.

* *MS. Đặng Minh Lành* *

(*Tiếp theo trang 3*)

chúng ta. Mỗi HT có thể mở một HT thánh mới ngay hôm nay. Mỗi con dân Chúa đều có cơ hội đi ra truyền giáo và lập hội thánh. Đức Chúa Trời đã làm gương trong ý thức này ngay từ khi con người phản nghịch cùng Chúa. Ngài đã đi tìm cứu loài người. Chúng ta hãy mở HT cho những người ngay trong vùng chúng ta, vì có nhiều người vẫn chưa biết Chúa và có lẽ họ cũng đang tìm đến Chúa. Họ đang cần một ngôi nhà thờ gần nhà họ. Hãy đem nhà thờ phượng Chúa đến gần họ. Hãy đem Chúa đến với họ.

Sau Đại Hội này, Tiểu Ban Georgia có hơn 3,400 Hội Thánh. Thành phố Atlanta sẽ có thể mở thêm 100 hội thánh mới. Toàn Chương Trình của NAMB với chỉ tiêu sẽ mở đến 2000 Hội Thánh/Chi Hội Truyền Giáo trong năm nay, thay vì chỉ có 1,450 hội thánh như các năm trước thường làm. Mỗi hội thánh có thể mở thêm một hội thánh.

Chỉ tiêu của Cơ Quan Truyền Giáo là năm 2,000 AD sẽ tăng tới 50,000 hội thánh, và tới 20 triệu tín hữu. Nay đã được 47,000 HT và trên 16 triệu tín hữu. Nếu mỗi tín hữu đem một người đến với Chúa, và mỗi HT mở một HT mới, thì đến năm 2000 chúng ta có dư số trên.

Chúng ta có thể làm được không?

Chúng ta có dẫn thân làm hay không?

Trong Giáo Hội chúng ta, mỗi năm có khoảng 10,000 HT không làm lễ báp-têm cho đầu một người. Phải chăng họ đã mất năng lực, mất khả tượng, thiếu cầu nguyện, thiếu đi ra chứng đạo, thiếu mục tiêu hoặc chỉ để cho "Chúa làm việc mà thôi"?! Tôi xin lặp lại 3 điều quan trọng trong bài giảng hôm nay:

1. *Mỗi Người có thể chia sẻ Chúa Cứu Thế Giê-su*

2. *Mỗi Gia Đình có thể là Ngọn Hải Đăng Cầu Nguyện*

3. *Mỗi Hội Thánh có thể mở một Hội Thánh mới.*

Nguyện Đức Chúa Trời vừa giúp mỗi một người chúng ta hoàn tất mệnh lệnh mà Chúa đã truyền, vì "*Giọt Nước Mắt Ngài là Trách Nhiệm Chúng Ta.*"

Ha-lê-lu-gia! toàn thể hội chúng đã nhiều lần đứng dậy vỗ tay hưởng ứng lời mời gọi của TS. Record. Họ đồng thanh dâng lời cầu nguyện dẫn thân vào trách nhiệm mà Chúa đã nhắc nhở họ... Buổi lễ chấm dứt lúc 9.45pm. Mỗi người ra về với sức sống mới, tâm tình mới và một trách nhiệm mới.

• *Một Người Tham Dự,*
Atlanta, ngày 12-16/6/1999

Francisco, Los Angeles, cũng vậy. Trong các cộng đồng như vậy, con dân Đức Chúa Trời phải biểu lộ bản chất *muối của đất, và ánh sáng của thế gian*. Chúng ta, chỉ có chúng ta mới có được "*đặc tính đó, hoặc một cái gì khác biệt*" để cho người ngoài nhìn vào thấy khác hơn họ. Chính điều đó đã làm một chút hương vị cho tha nhân, làm tia sáng tỏa cho thế giới. Thế giới đang cần Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúng ta phải nhận trách nhiệm đồn rao danh Chúa cho tha nhân. Chúng ta mỗi người hãy chia xẻ Tin Mừng Đức Chúa Trời đã nhập thể và nhập thể qua Con Ngài là Chúa Giê-su. Chính Ngài đã đến, sống với loài người, truyền rao sứ điệp Tình Yêu Cứu Rỗi cho loài người và cuối cùng Ngài đã chết thay tội cho loài người. *Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, thì họ sẽ được ban cho quyền phép trở nên con cái Ngài*. Bất ai tin nhận Chúa Giê-su đều được làm hòa với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta, hãy chia xẻ Chúa Cứu Thế Giê-su cho tha nhân để họ được cứu như chúng ta.

Nhân Đại Hội năm nay, Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội đã phối hợp với Giáo Hội BT Tiểu Ban Georgia với các sứ giả và tín hữu từ xa đến trong chiến dịch Crossover Atlanta (Chiến Dịch Truyền Giáo Toàn Diện Atlanta) trong 3 ngày từ thứ Bảy đến thứ Hai. Kết quả có được 1,941 tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của mình. Ha-lê-lu-gia! Riêng phần Tiến Sĩ Paige Peterson, đương kim Tổng Hội Trưởng Giáo Hội SBC và là Viện Trưởng Đại Chung Viện Southeastern Baptist Theological Seminary ở NC cũng làm gương đi ra chứng đạo. Kết quả có 24 người tiếp nhận Chúa. Ha-lê-lu-gia! Cảm ơn Chúa!..

2. *Mỗi gia đình có thể là một Ngọn Hải Đăng Cầu Nguyện.*

(Every family can be a Lighthouse of Prayer)

Sự cầu nguyện làm chuyển động quyền năng từ Đức Chúa Trời xuống cho chúng ta. Trong phần này ông đã mời Ôb. Bernall một gia đình tín hữu có một người con gái bị bắn chết trong vụ tàn sát ở trường Trung Học Columbine ở CO., làm chứng lại những nếp sống của con họ và gia đình. Nhiều người đã cảm động khi thấy được gương can đảm của cô bé dám tự đứng lên nhận mình là Cứu Chúa Hữu (Christian) để ngay sau đó bị bắn chết. Điều gì đã làm cho gia đình này sống bình thản qua cơn thách thức lớn lao như thế! Câu trả lời là do sự cầu nguyện và trung tín nhờ cậy Chúa. Sự cầu nguyện là nền tảng trong cuộc sống đạo

hàng ngày. Thiếu cầu nguyện là thiếu năng lực sống đạo, thiếu cầu nguyện là thiếu ơn tứ truyền giảng, thiếu cầu nguyện là thiếu quyền năng chiến đấu trong cuộc sống tâm linh. Mỗi gia đình nên giữ giờ cầu nguyện hằng đêm. Mỗi gia đình hãy giữ giờ cầu nguyện trong gia đình. Chính giờ đó sẽ tạo nên ngọn đuốc sáng trong đêm tối, ngọn hải đăng định hướng cho con tàu gia đình mình và các con tàu khác trong biển đời bao la mờ mịt. Mỗi gia đình hãy trở nên một ngọn hải đăng cầu nguyện cho hàng xóm, cho bạn hữu, cho hội thánh mình. Mỗi gia đình sẽ là Ngọn Hải Đăng Cầu Nguyện, là nhà Cầu Nguyện.



Cầu Nguyện cho...

3. *Mỗi Hội Thánh có thể khai mở một Hội Thánh mới*

(Every Church can start a New Church)

Hội Thánh mới hay Chi Hội Truyền Giáo mới (mission), hay một Chỗ Mới (new work) là bằng chứng của cuộc chứng đạo, truyền giáo thành công (effective evangelism). Nơi có nhiều người không thể đến với Hội Thánh thường xuyên nên mở một hội thánh mới. Hội Thánh mới là điều thiết thực cho một nơi chầu có hội thánh mở ra. Hãy nhìn xem thử, Hội Thánh chúng ta có bao nhiêu người gần nhà thờ? HT đã hiện hiện trong vùng này được bao lâu mà không lớn mạnh hơn nữa? Có bao nhiêu người lảng giềng, hàng xóm, kế bên, cuối đường không đi nhà thờ? Hãy mở một hội thánh mới cho họ. Mỗi Hội Thánh hãy vùng lên, nhìn thấy được sự thật này. Hãy mở hội thánh mới, hãy mở một chi hội truyền giáo mới. Mỗi Hội Thánh có thể mở một hội thánh mới ngay trong vùng mình đang ngụ. Nhờ đó, sẽ có nhiều người mới tin Chúa, đến với Chúa, thờ phượng Chúa; nhờ đó sẽ có nhiều người có cơ hội đi ra chứng đạo, truyền giáo. Nếu chúng ta không mở HT mới thì giáo hội khác hoặc tà giáo hoặc chánh giáo cũng sẽ đến mở gần bên

(Xem tiếp trang 5)

(Tiếp theo trang 1)

câu chuyện không ai khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-su. Bao năm trời người Cha cầu nguyện mong ước đứa con phiêu bạt trở về. Câu kinh thánh cảm động nhất là câu: “*Khi con còn ở đằng xa, cha nó thấy...*” (câu 20b). Câu này đã bày tỏ rõ ràng là người cha trông đợi con từng giờ, từng phút. Đôi mắt già nua đã bao lần nhỏ lệ, đôi mắt trông tận phía chân trời mới có thể trông thấy con từ đằng xa.

Sứ Mệnh Nê-hê-mi được thành hình nhiều năm trước đây, không gì khác hơn là cố gắng hoàn tất ý muốn mà Cha mong đợi. Các thành viên của

Sứ Mạng ngày đêm làm việc, chung sức làm việc, chịu khó làm việc, chịu nghi nan mọi sự chỉ vì muốn điu dắt dân chiên Việt trở về cùng Cha Thiên Thượng là Đấng đã phán: “*Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình*” (Giăng 10:11).

Ủy Ban Truyền Giáo của Sứ Mạng Nê-hê-mi mong ước được sự ủng hộ nhiệt tình của quý tôi tớ, con dân Chúa để Sứ Mạng Trọng Đại của Chúa sớm được hoàn tất.

@ Mục Sư Đặng Minh Lành

Đanh Sách Ân Nhân Nê-hê-mi (tháng 3,4,5/1999)

Chân thành cảm ơn Quý Vị Ân Nhân của Sứ Mạng.

Sứ dâng hiến của Quý Vị đã làm phát triển công cuộc truyền giáo tại Việt Nam.

OBMS. Lê Kim Vâng (VA) \$100; HTBT Hampton (VA) \$100; Nathalie Ferrel (NC) \$200, HTBT Sharptown (TX) \$1,699; Đặng Văn Cuộc (TX) \$50; MS. Nguyễn Hữu Lịch (CA) \$300; Bùi Văn Ngôn (TX) \$120; MS. Từ Tấn Phước (GA) \$30; Rev. Dr. Melvin Biggs (GA) \$400; Nguyễn Văn Anh (GA) \$80; Bà QP Lê Công Chánh (CO) \$60; Lê Văn Chin (TX) \$100; Trương Tường Vi (GA) \$100; Lâm Quang Hòa (NC) \$50; Nguyễn Thuận (CT) \$50; Mr. James Gober (NM) \$20; Trần Kim Sa (GA) \$20; Đoàn Huệ \$20; Anh Walraven (GA) \$50; Võ Văn Lượng (GA) \$50; Lê Lành Vong \$20; Phạm Hữu Lộc (GA) \$60; Hồ Thị Hồng (NC) \$50; Nguyễn Thanh Thủy \$50; Rev. Nguyễn Quang Phiệt (NC) \$30; Rev. Lê Hữu Ban (MO) \$50; HTBT Ft Smith (AR) \$50; Nguyễn Dương \$50; Nguyễn Ngọc Xứng (GA) \$20; Lê Diệu Hiền (NC) \$20; Huỳnh Văn Thông (GA) \$100; Đỗ Minh Giang (LA) \$50; Phạm Đăng Đông (OK) \$20; Golden Shears (GA) \$150; MSTs. Nguyễn Minh Thắng (GA) \$200.

Tổng Cộng: \$4,519.00

Văn Phòng Truyền Bá Thiên Đạo

(Sứ Mạng TG Nê-hê-mi VN)

P.O. Box 941725

Atlanta, GA 31141

